
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑9/๒๕๖๑ 

วันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุอานนท์ เที่ยงตรง ชั้น 1 อาคารฝกึหดัคร ูวิทยาลัยแม่ฮอ่งสอน มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๓. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๕. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งท่ี 21/๒๕๖๑ วันท่ี 12 ธันวาคม ๒๕๖๑ 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สญัชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๕. นายสุพจน์ กลิ่นปราณีต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๖. นายสุรศักด์ิ ป้อมทองคํา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๗. นายวิชัย จิตสว่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๘. นายสมชาย คําใส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๙. นางเทพิน พงษ์วดี ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดต้ัง 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 

๑๐. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๑. อ.ศุภกร ประทุมถิ่น รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๒. อ.ประสิทธ์ิ ฉิมบุญมา รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๓. ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๔. อ.พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
๑๕. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๑๖. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  

1.1.1 การต้อนรบักรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้อนุญาตให้ ดร .นิพนธ์ คําพา กรรมการ 



๓ 
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สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  
กล่าวต้อนรับ 
 จากน้ัน ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการ 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนร่วมกับ
ผู้บริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีความยินดีอย่างย่ิงที่ได้มีโอกาสต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งให้เกียรติ
เดินทางมาประชุมที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ันเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศเป็นเมืองภูเขา และ
เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะถูกลืม ในสมัยก่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมักจะเป็นจังหวัดที่มีข้าราชการจะถูกสั่งเข้ามา 
ในลักษณะการบรรจุเข้ารับราชการคร้ังแรก หรือเป็นข้าราชการที่ใกล้เกษียณอายุราชการ หรือเป็นข้าราชการ
ที่ถูกสั่งย้ายเพราะถูกลงโทษ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นในลักษณะดังกล่าวเหมือนที่ผ่านมา  
 ขณะนี้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีการเปลี่ยนสถานะเป็นวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนโดยความอนุเคราะห์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตนในฐานะเป็นประชาชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนหน่ึงถือว่าเป็นบุญคุณ 
อันย่ิงใหญ่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ให้โอกาสกับประชากรในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้ารับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ือสําเร็จการศึกษาไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ปัจจุบันมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนประมาณ 500 กว่าคน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปสามารถสอบแข่งขันบรรจุเป็น 
ครูผู้ช่วยได้ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับการสนับสนุนและความกรุณาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนต่อไปในอนาคต ซึ่งสิ่งที่ต้องการมากที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถมีมหาวิทยาลัย 
เป็นของตนเองเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือความก้าวหน้าและการพัฒนาประชากรของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 อาคารที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยน่ังประชุมในวันน้ี ได้รับความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ 
เที่ยงตรง อดีตประธานกรรมการ คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ 
ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา 
พรหมบุญ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความกรุณาและคอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุนและผลักดัน
ให้ได้รับงบประมาณสนับสนุน จํานวน 250 ล้านบาท เพ่ือสร้างอาคารหลังน้ี โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่ทําให้ประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
มีความภาคภูมิใจและถือเป็นจุดเด่นแห่งหน่ึงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 วันน้ี ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมกับตัวแทนคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้แก่ 
นายสุพจน์ กลิ่นปราณีต นายสุรศักด์ิ ป้อมทองคํา นายวิชัย จิตสว่าง และนายสมชาย คําใส กรรมการประจํา
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางเทพิน พงษ์วดี ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดต้ังโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ขอมอบช่อดอกไม้ให้กับนายกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี พร้อมทั้งมอบเหรียญที่ระลึกพญาสิงหนาทราชา ซึ่งได้จัดทําขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นการ
แสดงความขอบคุณและขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านสู่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และขอขอบคุณผู้บริหารและกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่ให้การต้อนรับ
เป็นอย่างดี 
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 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
  - ไม่มี -  

 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 

  1.3.1 วิทยาลัยแม่ฮอ่งสอนมอบของทีร่ะลึกใหก้บักรรมการสภามหาวิทยาลยัทกุทา่น 
ในโอกาสมาเย่ียมเยียนและจัดประชุมสภามหาวทิยาลัย ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ในโอกาสท่ี 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เดินทางมาเยี่ยมชมและจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
ในนามวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ขอถือโอกาสน้ี 
มอบของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และขอขอบคุณผู้บริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนทุกคน 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ 17/๒๕๖๑ วันที่ 24 ตลุาคม ๒๕๖๑ 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงาน 
การประชุมครั้งที่ 17/๒๕๖๑ วันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ที่ประชุมได้ขอแก้ไขดังน้ี  

๑. หน้า 5 บรรทัดที่ 13 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเน่ือง” 
 เป็น “ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเน่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา” 
๒. หน้า 5 บรรทัดที่ 24 เพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “...และอนุญาตให้นําบรรจุวาระการประชุม” 
 เป็น “...และอนุญาตให้นํามาบรรจุเป็นวาระการประชุม” 
๓. หน้า 7 บรรทัดที่ 32 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 

 จากเดิม “...ได้แก่ ขนมธรรมเนียมประเพณี...” 
 เป็น “...ได้แก่ ขนมขนบธรรมเนียมประเพณี...” 

  4. หน้า 8 ตัดข้อความบรรทัดที่ 1 ออกทั้งหมด 
  5. หน้า 15 บรรทัดที่ 7 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
   จากเดิม “...เน่ืองจากไม่มีผู้สนใจสมัครเรียน...” 
   เป็น “...เน่ืองจากไม่มีผู้สนใจสมัครเรียนนักศึกษาคงค้างอยู่ในหลักสูตร...” 
 



๕ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 17/๒๕๖๑ วันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามท่ีแก้ไข  

 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
 
 - ไม่ม ี– 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 

 
 พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัย 
เคยมีนโยบายให้คณะต่าง ๆ นําไปปฏิบัติหลายเรื่อง ดังน้ัน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปควรนําเรื่อง 
ที่สภามหาวิทยาลัยเคยให้นโยบายต่อมหาวิทยาลัยไปแล้วโดยเรียงลําดับความสําคัญนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือรับทราบความคืบหน้าและร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปได้ ดังน้ี 

1. การก่อต้ังศูนย์สิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้ทราบข้อมูลมาว่าขณะน้ีได้
ดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนมาเรียบร้อยแล้ว  

2. หลักสูตรสองปริญญา เช่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีความสําคัญและตลาดมีความ
ต้องการอย่างมาก  

3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีความจําเป็นต่อชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่สนับสนุนให้คนในท้องถิ่นมีรายได้และมีงานทํา  
เช่น หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนการสอน
ระยะสั้น ประมาณ 6 เดือน หรือ 8 เดือน ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยอาจจะทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคลินิกต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในฐานะ 
ผู้ช่วยพยาบาล และเมื่อสําเร็จการศึกษาก็สามารถมีงานรองรับทันที โดยนักศึกษาดังกล่าวต้องพักอาศัยรวมกัน 
ในหอพักนักศึกษาเพ่ือฝึกและอบรมให้มีจิตสํานึกและแนวคิดต่าง ๆ ร่วมกัน ตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน 
ในหลักสูตร 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาดําเนินการตามความจําเป็นเร่งด่วน โดยให้บรรจุ
เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรายงานความคืบหน้าต่อไป 
 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศกึษา 
 

๔.๒.๑ อนุมัตใิหป้รญิญาของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  
ปกีารศกึษา 2561 ครั้งที่ 8/2561 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลยั นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ 12/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
9 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว  



๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน 61 คน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 ระดับปริญญาตรี 61 คน 

   รวม 61 คน 
 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน 61 คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 
 

๔.๒.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการคา้ชายแดน หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมันต์ สะสอง รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไขและให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปน้ัน  
 บัดน้ี ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการค้าชายแดน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.๒.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อคิดเห็น ดังน้ี 

1) หากเป็นไปได้ในอนาคตควรยกระดับการวางตําแหน่ง (Positioning) ของหลักสูตรน้ี 
จากการค้าชายแดนเป็นการค้าระหว่างประเทศ เพราะส่วนตัวเห็นว่าวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีศักยภาพเพียงพอ 
ที่จะจัดทําหลักสูตรเป็นการค้าระหว่างประเทศ 

2) หมวดกลุ่ม วิชาชีพเลือกน้ัน  ควรมีรายวิชาที่ เ ก่ียวกับสั งคมและเศรษฐกิจ 
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพ่ือให้เกิดการรับรู้ เน่ืองจากยุทธศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความ
ต้องการเช่ือมโยงกับกรุงเนปิดอซึ่งเป็นเมืองหลวงสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อีกทั้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



๗ 
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ต้ังอยู่ใกล้กับกรุงเนปิดออย่างมาก รวมถึงรายวิชาที่เก่ียวกับการสร้างเครือข่ายซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ เพราะคนพม่า
น้ันมีลักษณะนิสัยที่พิเศษ ต้องการการให้เกียรติและการเข้าใจอย่างมาก ตลอดจนรายวิชาที่เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ภาคสนาม ต้องมีการไปศึกษาดูงานจริงในประเทศพม่า 

3) ในอนาคตควรทําความเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยในประเทศพม่า อาจทําในลักษณะ
ของหลักสูตร 2 ปริญญา หรือการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาซึ่งกันและกัน เน่ืองจากการค้าจะเกิดขึ้นได้น้ัน
จะต้องไปคลุกคลีและสร้างเครือข่ายกับคนพม่าซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมาก การค้าที่ประสบความสําเร็จน้ันไม่ใช่การไป
ศึกษาดูงานแล้วเซ็นสัญญาต่อกันเท่าน้ัน แต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในพม่าอย่างเหมาะสม อาจารย์และ
นักศึกษามีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้ โดยเฉพาะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาในรูปแบบ
ของความเป็นเพ่ือนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์อย่างมาก อันจะทําให้เกิดการค้าอย่างแท้จริงในอนาคตได้ 

4) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมองไปข้างหน้ามากกว่าการเช่ือมโยงกับเมืองหลอยก่อ  
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐกะยา เน่ืองจากเมืองหลอยก่อไม่มีภาคเศรษฐกิจที่แข็งแรง แต่ควรมองไปถึงกรุงเนปีดอ  
เมืองหลวงของพม่า เมืองตองยี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐฉานหรือไทยใหญ่ และเมืองย่างกุ้ง เมืองเอกเขตย่างกุ้ง 
ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดน้ัน คือ จะทําอย่างไรที่จะให้คนพม่ามีศักยภาพด้านการค้า ไม่ใช่เพียงแค่พยายามขายสินค้า
ท้องถิ่น (OTOP) และการท่องเที่ยวเท่าน้ัน เพราะจะไม่สามารถเปิดด่านอย่างถาวรได้ เน่ืองจากด่านถาวรน้ัน
จะวัดจากปริมาณการค้า มหาวิทยาลัยต้องคัดอาจารย์พิเศษที่เป็นประธานหอการค้าเมืองตองยี ประธาน
หอการค้าเมืองย่างกุ้ง เข้ามาเช่ือมโยงเพ่ือให้เห็นประโยชน์ต่าง ๆ การเปิดด่านจะประสบความสําเร็จได้น้ันต้อง
อาศัยการวิจัย จะทําอย่างไรให้คนในท้องถิ่นทางภาคเหนือได้ประโยชน์จากการเปิดด่านอย่างแท้จริงไม่ใช่
นายทุนจากกรุงเทพหรือชาวต่างชาติ โดยส่วนตัวคิดว่าการเปิดด่านที่ดีน้ันไม่ควรพยายามไปเปิดตรงเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพราะหลายครั้งที่ไปเปิดแถวเขตเศรษฐกิจพิเศษจะติดปัญหาต่าง ๆ ค่อนข้างมาก ทําให้การ
เปิดด่านล่าช้าออกไป แต่ควรทําเส้นทางเข้าไปสู่เมืองหลักของประเทศน้ัน ๆ ให้ได้ ซึ่งจะต้องหาวิธีว่าจะต้อง
ดําเนินการอย่างไร โดยเฉพาะระบบการจัดส่งสินค้า (โลจิสติกส์)  

2. รองศาสตราจารย์ ดร .บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาว่าการค้าชายแดนของหลักสูตรน้ีอยู่ในระดับใด เฉพาะภูมิภาค หรือทั้ง
ประเทศ เน่ืองจากปัญหาใหญ่ คือ ระบบการจัดส่งสินค้าซึ่งมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จึงควรให้ความสําคัญกับรายวิชาระบบการจัดส่งและการขนส่งสินค้า ซึ่งในหลักสูตรมีเพียง
รายวิชาเดียวซึ่งไม่น่าจะเพียงพอ ควรพิจารณาเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีรายละเอียดที่ครอบคลุมและตรงประเด็น 
มากย่ิงขึ้น 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะ หน้า 51 ข้อ 2.1 ควรพิจารณาปรับปรุงให้มีความชัดเจน ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นว่าการดําเนินการ
หลักสูตรน้ีจะต้องดําเนินการอย่างไรให้อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น จะมีการ
เชิญวิทยากรที่มีความชํานาญพิเศษมาให้การอบรม หรือมีการจัดโครงการไปศึกษาดูงานหรือฝึกประสบการณ์-
วิชาชีพ เป็นต้น และข้อ 2.1.2 ที่ระบุไว้น้ันเป็นคําที่มีความหมายกว้างเกินไป ควรระบุให้ชัดเจนว่าจะมีวิธีการ
อย่างไรที่จะทําให้อาจารย์มีการพัฒนาเรื่องการวิจัย เช่น จะมีการกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องทําวิจัยอย่างน้อย 
ก่ีเรื่องต่อปี ต้องระบุให้เห็นถึงเทคนิคและวิธีการที่จะทําให้อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนาอย่างชัดเจน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงาน และการประเมินผลต่อไป 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
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1) หน้า 2 ข้อ 8.1 ควรแก้ไขข้อความ จากเดิม “เป็นพนักงานหรือรับราชการ 
ในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน” เป็น “เป็นพนักงานหรือรับราชการในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน” 

2) หน้า 5 ข้อ 11.2 ย่อหน้าที่สอง บรรทัดที่ 4 และ 5 ควรเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม 
“...ที่เรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 5 โรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จํานวน 8 โรงเรียน...” เป็น “...ที่เรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จํานวน  
5 โรงเรียน และสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จํานวน 8 โรงเรียน...” 

3) หน้า 5 ข้อ 11.2 วรรคสาม บรรทัดที่ 1 และ 2 ควรแก้ไขข้อความ จากเดิม “...
ให้แก่คน สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีภูมิคุ้มกัน...” เป็น “...ให้แก่คน สังคมและวัฒนธรรม
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีภูมิคุ้มกัน...” 

4) หน้า 9 ข้อ 1.3 (3) ควรเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “บัณฑิตสามารถพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการจัดการการค้าชายแดน...” เป็น “บัณฑิตสามารถพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการ
การค้าชายแดน...”  

5) หน้า 29 อาจารย์พิเศษจําเป็นต้องมีหรือไม่ หากมีความจําเป็นต้องมีอาจารย์พิเศษ 
ก็ให้คงไว้ แต่ควรตัดข้อความในวงเล็บที่ต่อจากช่ือ - สกุล ในคอลัมน์ช่ือ - สกุล ออก เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันกับหลักสูตรอ่ืน ๆ 

6) หน้า 80 คําอธิบายรายวิชา ของรายวิชา BTM 3103 การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ 
ควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวกับวัฒนธรรม...การจัดการแบบไทยและ
วัฒนธรรมการจัดการข้ามชาติ การจัดการกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย...” เป็น “หลักการ แนวคิด การจัดการ
วัฒนธรรม ทฤษฎีที่เก่ียวกับวัฒนธรรม...การจัดการแบบไทยและวัฒนธรรมการจัดการข้ามชาติ การจัดการกับ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย...” 

7) หน้า 81 คําอธิบายรายวิชา ของรายวิชา BMT 3109 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารทาง
ธุรกิจ และรายวิชา BMT 3110 ภาษาเมียนมาร์เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ รูปแบบการเขียนคําอธิบายรายวิชา
เหมือนกันเพียงแค่เปลี่ยนจากภาษาจีนเป็นภาษาเมียนมาร์ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ายังขาดความชัดเจน รวมทั้ง
องค์ประกอบต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจน เช่นกัน โดยเป็นการเขียนแบบพรรณนา ซึ่งโดยทั่วไปการเขียนคําอธิบาย
รายวิชาจะไม่เขียนในลักษณะของการพรรณนาแต่จะระบุให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เรียนได้อะไร โดยนําเรื่อง 
ที่ต้องการสอนมาระบุให้ชัดเจน เป็นต้น รวมถึงรายวิชา BTM 3111 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ควรปรับ 
การเขียนคําอธิบายรายวิชาด้วยเช่นเดียวกัน 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อคิดเห็นว่า เป็นที่สังเกตเห็นว่าสภาวิชาการมีการแก้ไขค่อนข้างมาก ซึ่งมากกว่าหลักสูตรอ่ืนที่เคยนําเสนอ
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ถือได้ว่าหลักสูตรน้ีมีความโชคดีที่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ 
ที่มีความเช่ียวชาญในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ๆ ช่วยแก้ไขให้มีความถูกต้องเหมาะสมก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพราะสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถลงไปแก้ไขให้ได้อย่างเต็มที่ จึงขอให้ช่วยพิจารณาย้อนกลับไปถึงขั้นตอน
และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรว่าได้ผ่านกรรมการวิพากษ์หลักสูตร สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
ดังน้ัน หากคณะกรรมการในขั้นต้นซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเช่ียวชาญในศาสตร์น้ัน ๆ อย่างแท้จริง  
มีความแข็งแกร่งและได้พิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านเน้ือหาทางวิชาการและการใช้ภาษาแล้วน้ัน 
หลักสูตรน้ันก็มีความพร้อมที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป จึงเป็นข้อสังเกตว่า
หลักสูตรน้ีมีการแก้ไขในรายละเอียดค่อนข้างมาก ทําให้มองได้ว่าหลักสูตรน้ียังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร  
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หากนําเสนอสู่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือเผยแพร่ออกสู่หน่วยงานภายนอกน้ัน อาจทําให้
ความน่าเช่ือถือของสภามหาวิทยาลัยแห่งน้ีน้อยลง ดังน้ัน ผู้พัฒนาหลักสูตรควรให้ความสําคัญกับการวิพากษ์
หลักสูตรของกระบวนการในขั้นต้นมากย่ิงขึ้น  

6. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อคิดเห็นว่า 
เห็นด้วยกับการพัฒนาหลักสูตรน้ี แต่มีความห่วงใยในหลายกรณี ดังน้ี 

1) หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรน้ี เน่ืองจากความรู้ทางด้านกฎหมายค่อนข้างมีความ
จําเป็นและมีความสําคัญอย่างมากกับการค้าชายแดน ดังน้ัน ในกลุ่มวิชาชีพบังคับควรมีรายวิชาที่มุ่งเน้นเฉพาะ
กฎหมายธุรกิจการค้าชายแดนและข้อตกลงต่าง ๆ รวมถึงข้อยกเว้นและความร่วมมือต่าง ๆ ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เป็นต้น 

2) ควรมีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย 
3) กลุ่มวิชาชีพบังคับ ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าบางรายวิชา

อาจมีความซ้ําซ้อนกัน ควรนําไปยุบรวมแล้วเพ่ิมรายละเอียดในคําอธิบายรายวิชา และเพ่ิมรายวิชาทางด้าน
กฎหมายให้มากย่ิงขึ้น 

4) กลุ่มวิชาชีพเลือก ควรเปิดรายวิชาทางด้านกฎหมายที่เป็นกฎหมายเฉพาะ เช่น 
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าชายแดน หรือข้อตกลงต่าง ๆ เป็นต้น 

7. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าหลักสูตรน้ี 
มีความน่าสนใจอย่างมาก แต่พอได้อ่านเน้ือหาและรายละเอียดของหลักสูตรยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควร 
จึงขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษาที่ระบุไว้ไม่สอดคล้องกับข้อความ 
ที่ระบุไว้ในสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ได้ระบุไว้ ควรเขียนให้มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน 

2) หน้า 4 และหน้า 5 ควรปรับลักษณะการเขียนใหม่ทั้งหมด โดยให้มีความชัดเจน 
มากย่ิงขึ้น คือ ต้องเขียนให้เห็นภาพที่ชัดเจน เช่น ในรอบปีที่ผ่านมามีการนําวัวจากต่างประเทศจํานวนก่ีตัว 
ควรระบุให้เห็นว่ามีการค้าข้าวออกไปจํานวนเท่าใด สินค้านําเข้ามากที่สุดคืออะไร และสินค้าส่งออกมากที่สุด
คืออะไร สินค้าระหว่างข้ามแดนเสียภาษีนํ้ามันเท่าใด ควรระบุให้ชัดเจนเพ่ือการเปิดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 

3) หน้า 6 ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร บรรทัดที่หก ควรระบุให้ชัดเจนว่ากระทบ
อะไร อย่างไร เพราะเหตุใดจึงต้องเปิดหลักสูตรนี้ 

4) หน้า 8 ข้อ 1.1 ปรัชญา ควรปรับใหม่ให้เห็นว่าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศบริเวณ
ชายแดนน้ันมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงที่จะสร้างความเจริญให้กับบริเวณพ้ืนที่ชายแดน เป็นต้น 

5) หน้า 10 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ข้อ 4 ควรตัดข้อความในวงเล็บออก ไม่ควร
ระบุเน่ืองจากจะเป็นการผูกมัดตนเองทางอ้อม 

6) ควรปรับลดรายวิชาที่เก่ียวกับสังคมศาสตร์ เน่ืองจากมีจํานวนมากเกินไปซึ่งบางรายวิชา
ไม่มีความจําเป็นเท่าที่ควร ควรไปเพ่ิมเติมรายวิชาที่มีความสําคัญและจําเป็นให้มากย่ิงขึ้น 

7) เห็นด้วยกับรายวิชาสมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต เน่ืองจากเป็นการขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้ค้าขาย
ที่มีคุณธรรม เป็นต้น หรือหากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนนํามาเปิดเป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้นคาดว่าน่าจะ 
มีผู้ที่สนใจมาเรียนจํานวนมาก เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ อากาศดี เป็นเมือง
ที่เงียบสงบ เหมาะกับการทําสมาธิอย่างมาก 



๑๐ 
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8) หน้า 67 รายวิชากฎหมายในชีวิตประจําวัน รายละเอียดมากเกินไป เป็นที่น่าสังเกต
ว่ากฎหมายบางอย่างนักกฎหมายใช้ระยะเวลาในการศึกษาเป็นปีๆ และต้องยกให้เป็นรายวิชาหน่ึงรายวิชา 
ดังน้ัน ควรปรับใช้เป็นคําว่า “กฎหมายเบ้ืองต้น” น่าจะเหมาะสมกว่า  

9) หน้า 68 รายวิชาสังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ควรนํามาเป็น 
หน่ึงรายวิชาแต่ควรนําไปแฝงในรายละเอียดปลีกย่อยของรายวิชาศาสตร์พระราชาจะมีความเหมาะสมกว่า 

10) หน้า 70 รายวิชาต่าง ๆ ที่ปรากฏนั้นมากเกินไป ควรหลอมรวมและเพ่ิมเติมรายวิชา
ที่เก่ียวข้องทางด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เช่น (1) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและ
ของอ่ืน ๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ. 2488 (2) พระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ. 2489 (3) พระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าส่งออก พ.ศ. 2503 (4) พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 (5) พระราชบัญญัติ
นํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 (6) พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
พ.ศ. 2522 (7) พระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 (8) พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธ์ิต่อ 
จิตประสาท พ.ศ. 2559 เป็นต้น  

11) ควรตัดรายวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาออก 
เพ่ือให้ไม่เกิดความซ้ําซ้อนเพราะระบุไว้ในเนื้อหาของรายวิชาอ่ืนอยู่แล้ว 

12) รายวิชาการลงทุนระหว่างประเทศ ควรปรับใหม่ให้มีความชัดเจนเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจมากย่ิงขึ้น 

13) ควรเพ่ิมเติมเรื่องสิทธิพิเศษ และธุรกิจ SME เน่ืองจากเป็นหัวใจหลัก จึงควรระบุไว้
ในหลักสูตรน้ีด้วย 

8. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

1) หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรที่ท้าทายมาก ตนต้องการเห็นว่าหลักสูตรน้ีมีความร่วมมือกับ
ต่างประเทศอย่างแท้จริง หลักสูตรน้ีจะประสบความสําเร็จได้น้ันจะต้องไม่จบแค่เปิดหลักสูตรน้ีเท่าน้ัน แต่ต้อง
เห็นถึงแหล่งความร่วมมืออย่างจริงจัง และเป็นการร่วมมือกับต่างประเทศ ดังน้ัน หลักสูตรน้ีจะเขียนตามที่ระบุ
ไว้ในน้ีไม่ได้ ควรปรับให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

2) ตัวนักศึกษาต้องได้เรียนรู้และรับรู้เรื่องราวของประเทศเพ่ือนบ้านอย่างแท้จริง  
ทั้งเรื่องวัฒนธรรม บริบททางการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

3) อาจารย์ควรมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการนําพานักศึกษาให้ประสบความสําเร็จ
และได้เรียนรู้ด้านธุรกิจอย่างแท้จริง โดยอาจารย์ควรจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นนักธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จมาแล้วมากกว่าจะเป็นเพียงอาจารย์ที่เช่ียวชาญด้านทฤษฎีและผลงานทางวิชาการเท่าน้ัน เพ่ือให้
หลักสูตรน้ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

9. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าหลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตร
ที่มีความท้าทายอย่างมาก เปรียบได้กับหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังน้ัน 
ตนเห็นว่าหลักสูตรน้ีต้องเน้นไปในภาคปฏิบัติให้มากพอสมควร และขอช้ีแจงว่าในฐานะที่เป็นอาจารย์ 
ผู้สอนในรายวิชากฎหมายในชีวิตประจําวันน้ัน ตนจะไม่ลงลึกในรายละเอียดของกฎหมายมากนัก เพราะเป็นไป
ไม่ได้ที่จะลงในรายละเอียดในระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้ แต่จะเรียนในเบ้ืองต้นเพ่ือให้รู้ในประเด็นสําคัญ ๆ ที่
เก่ียวข้องและมีความจําเป็นเท่าน้ัน ตลอดจนในการเรียนการสอนตนได้เชิญอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนเพ่ือให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและได้มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศจริงในการพิจารณาคดีของศาลจังหวัด



๑๑ 
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แม่ฮ่องสอน ตลอดจนได้ให้ข้อเสนอแนะกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปว่าควรยึดเร่ืองการปฏิบัติจริงเป็น
สําคัญ 

10. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร กล่าวว่า หลักสูตรน้ี
เป็นหลักสูตรภาษาไทย หากต้องการให้นักศึกษาพม่ามาเรียนด้วยในอนาคตควรปรับปรุงเป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาเลือกน้ันปรากฏว่ามีภาษาจีนและภาษาพม่า จึงต้ังข้อสังเกตว่าหากนักศึกษาไม่มีความรู้
เรื่องภาษาจีนและภาษาพม่ามาก่อนจะสามารถเรียนสองวิชาน้ีได้หรือไม่ เน่ืองจากโดยทั่วไปจะมีภาษาเบ้ืองต้นก่อน 
อีกทั้ง ควรระบุเครือข่ายให้ชัดเจนเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือของหลักสูตร 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
กล่าวว่า มีความยินดีอย่างย่ิงที่มีการพัฒนาหลักสูตรน้ีขึ้น ทําให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีหลักสูตรที่หลากหลาย
มากย่ิงขึ้น แต่หากหลักสูตรน้ีจะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นการค้าระหว่างประเทศก็จะทําให้มีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 

12. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กล่าวว่า 
สภามหาวิทยาลัยควรให้โอกาสวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรน้ีให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น แต่ในกรณีของช่ือหลักสูตรน้ัน เน่ืองจาก 
หากจะเปลี่ยนจากการค้าชายแดนเป็นการค้าระหว่างประเทศน้ันอาจจะไม่สามารถทําได้ในตอนนี้ เพราะกรอบความคิด
เป็นคนละกรอบกัน หากเปลี่ยนช่ือจะต้องปรับใหม่ทั้งหมด เปรียบเสมือนเริ่มนับหน่ึงใหม่ ประกอบกับเพ่ือให้
สอดคล้องและทันกับการเปิดรับนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรเร่งกลับไปปรับปรุงและนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

13. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อมูลว่าในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปน้ันไม่สามารถ
แก้ไขเพ่ิมเติมได้จึงขออนุญาตคงไว้เช่นเดิม เน่ืองจากจะกระทบทั้งมหาวิทยาลัย แต่สามารถปรับแก้ได้ในส่วน
ของหมวดวิชาเฉพาะวิชาเลือกเสรี ซึ่งจะนําไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

14. อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รับข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงเพ่ือให้หลักสูตรได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  มอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
ให้เรียบร้อย แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ังหน่ึงในการประชุมครั้งต่อไป 
 

4.3 พิจารณาแต่งตั้ง 
 
 4.3.1 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยและในตําแหนง่คณบด ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยรองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กัญญดา 
อนุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
และผลงานในตําแหน่งคณบดี ลาออกจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ทําให้ตําแหน่งดังกล่าวว่างลง
จํานวนหน่ึงตําแหน่ง 



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตําแหน่งคณบดี พ.ศ. 2559 และ
เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยและผลงานในตําแหน่งคณบดี พ.ศ. 2559 ข้อ 6 ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการฯ  
จึงนําเสนอรองศาสตราจารย์อุษณีย์ คําประกอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ ในคณะกรรมการฯ 
แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.3.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คําประกอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตําแหน่งคณบดี แทน
ตําแหน่งที่ว่าง รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งฯ ที่นําเสนอ 
 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือประกาศ 
 

 ๔.๔.๑ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปรญิญาในสาขาวิชา  
อักษรย่อสําหรบัสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  
และครยุประจาํตาํแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่ 3070/2560 สั่ง ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบกับ
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 3072/2561 สั่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ น้ัน 

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปิดสอนสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเพ่ิมขึ้น จึงได้จัดทํา (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... สําหรับหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 
 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย เสนอให้มีการปรับแก้เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

1. หน้า 49 หัวเรื่อง ให้ปรับใช้ข้อความใหม่ ดังน้ี 
“(ร่าง) 

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง 



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ....” 

2. ย่อหน้าแรก แก้ไขข้อความ จากเดิม “...มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ” เป็น 
“...มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ” 

3. มาตรา 1 บรรทัดสุดท้าย เพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “...เชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
...” เป็น “...เชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....” 

4. เพ่ิมเติมข้อความตอนท้าย โดยใช้ข้อความ ดังน้ี  
“ผู้รับสนองพระราชโองการ 
....................................... 

...................................................” 
5. เพ่ิมเติมหมายเหตุต่อท้ายพระราชกฤษฎีกาให้สมบูรณ ์

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  
โดยให้แก้ไขดังน้ี 

1) หน้า 49 หัวเรื่อง ให้ปรับใช้ข้อความใหม่ ดังน้ี 
“(ร่าง) 

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ....” 

2) ย่อหน้าแรก แก้ไขข้อความ จากเดิม “...มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ” เป็น 
“...มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ” 

3) มาตรา 1 บรรทัดสุดท้าย เพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “...เชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...” 
เป็น “...เชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....” 

4) เพ่ิมเติมข้อความตอนท้าย โดยใช้ข้อความ ดังน้ี  
“ผู้รับสนองพระราชโองการ 
....................................... 

...................................................” 
5) เพ่ิมเติมหมายเหตุต่อท้ายพระราชกฤษฎีกาให้สมบูรณ์ 

 
 ๔.๔.2 (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย สํานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พ.ศ. .... 
 



๑๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สํานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๔.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อสังเกตว่า การจัดต้ังหน่วยงานต่าง ๆ ย่อมมีผลผูกพันกับงบประมาณและ
บุคคลตามมาในอนาคต หากพิจารณาตามโครงสร้างองค์กรและการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน สํานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนมีฐานะเทียบเท่าคณะ จึงค่อนข้างเป็นห่วงว่าภาระงานในเชิง
การบริหารจัดการจะซ้ําซ้อนกับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนหรือไม่ เช่น กองบริหารงานทั่วไปจะมีภาระงานท่ีซ้ําซ้อนกับ
สํานักงานคณบดีหรือไม่ กองบริหารวิชาการและนักศึกษาจะมีภาระงานที่ซ้ําซ้อนกับภาควิชาต่าง ๆ หรือไม่ เป็นต้น 
และภาระงานต่าง ๆ เพียงพอที่จะเป็นวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนหรือไม่ ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับจากการรับ
นักศึกษานั้นค่อนข้างลดลง แนวโน้มประชากรที่เป็นตัวป้อนของมหาวิทยาลัยก็มีอัตราที่ลดลง จึงควรพิจารณา
อย่างรอบคอบ ตลอดจนการออกข้อบังคับต่าง ๆ ยังไม่ควรรวมไปถึงการกําหนดตําแหน่งต่าง ๆ เช่น 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ผู้อํานวยการกอง เป็นต้น ในระยะแรกควรอาศัยกําลังจากบุคลากร 
ที่มีอยู่โดยไม่ผูกพันในเรื่องของตําแหน่ง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา ให้ข้อเสนอแนะว่า ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมย่ิงขึ้นควรให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง 

3. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
การพัฒนาที่สําคัญน้ัน คือ การทํางานร่วมกับภาครัฐ ซึ่งภาครัฐน้ันจะมีงบประมาณในระดับภูมิภาคและระดับ
จังหวัด ที่ผ่านมาอาจจะยังทํางานร่วมกันไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร แต่ขณะนี้มีฐานะเป็นวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนแล้ว 
การได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ ของจังหวัดอาจจะสะดวกมากย่ิงขึ้น เพ่ือเป็นผู้ขับเคลื่อนงบประมาณ
ในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ชัดเจนย่ิงขึ้น อีกทั้ง ในอนาคตวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนควรทํางานร่วมกับ
ภาครัฐได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น หากได้ผู้อํานวยการที่ดีมีวิสัยทัศน์และศักยภาพ 
มากพอจะสามารถดึงงบประมาณของจังหวัดเข้ามาขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาต่อไปได้ สิ่งที่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
จะได้ คือ องค์ความรู้และรายได้ที่จะเข้ามาพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 

4. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า  
เมื่อวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีฐานะเป็นวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนน้ัน จะทําให้ความเช่ือมั่นทางสังคมเพ่ิมสูงขึ้น และ
ขอฝากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนว่าวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนแห่งน้ี 
มีอะไรบ้างที่จะสามารถเปิดหลักสูตรและรองรับความต้องการของภาคเอกชนหรือคนในท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ได้บ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด อาจจะเป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรสองปริญญา เป็นต้น เพ่ือทําให้
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  

5. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า  
ไม่ต้องการให้มองกลุ่มเป้าหมายแค่ประชากรที่อาศัยอยู่ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่าน้ัน หากวิทยาเขต
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แม่ฮ่องสอนสามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่น่าสนใจและมีศักยภาพ เช่ือว่าประชากรในจังหวัดใกล้เคียงจะให้
ความสนใจมาเรียนต่อในจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่น้อยไปกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ  

6. รองศาสตราจารย์ ดร .บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่าการออกข้อบังคับน้ันควรให้มีความคล่องตัวด้านการบริหารในเร่ืองของงบประมาณและ
การเงิน แต่ทั้งน้ีจะต้องดําเนินการอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

7. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูลว่า 
การออกข้อบังคับน้ีเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่จะปรับระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้
จัดการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 15 ปี โดยมีเน้ือที่ 109 ไร่ 6 ตารางวา เป็น
สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเ ดียวของประเทศไทยที่มีการกําหนดที่ ต้ั ง เ พ่ือจัดการศึกษา 
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่แล้ว จํานวน 2 หน่วยงาน คือ 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ดังน้ัน จึงเห็นสมควรจัดต้ัง “สํานักงานวิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน” ขึ้น หากไม่ต้ังสํานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนแล้วจะต้ังเป็นวิทยาเขตได้อย่างไร เพ่ือเป็นการ
ยกระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน” อย่างสมบูรณ์ ตามความต้องการของประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้ังแต่แรกเริ่ม 
ที่ได้ร่วมใจกันมอบที่ดินแห่งน้ีให้แก่มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา ประกอบกับตามความ 
ในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการ
ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ จึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับน้ี 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 10 วรรคห้า ระบุไว้ว่า 
“สถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจแบ่งส่วน
ราชการเป็นสํานักงานผู้อํานวยการ กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง” 
แปลว่าหากมีความพร้อมที่จะเป็นวิทยาเขตจะต้องต้ังสํานักงานวิทยาเขต ซึ่งมีกฤษฎีกาเคยตีความไว้ว่า
สํานักงานวิทยาเขตไม่ใช่หน่วยงานเทียบเท่าคณะ แต่เป็นสํานักงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดีไม่ใช่
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ แต่เป็นสํานักงานอธิการบดี ซึ่งการได้มาของผู้บริหารน้ันเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ไม่ได้มาจากการสรรหา ดังน้ัน เมื่อเป็นวิทยาเขตแล้วจะมีโครงสร้างองค์กรและบริหารงานอย่างไร อย่าไปยึดติด 
กับตัวบุคคล ขณะนี้เป็นการจัดต้ังองค์กร ส่วนงานบริหาร คือ สํานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีผู้อํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ซึ่งตําแหน่งผู้อํานวยการนั้นไม่สามารถแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยได้ จะต้องแต่งต้ัง
โดยอธิการบดีเท่าน้ัน ส่วนหน่วยงานระดับกองต่าง ๆ น้ัน มหาวิทยาลัยได้ศึกษากรณีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และมหาวิทยาลัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงได้แบ่งเป็น 3 กอง ได้แก่ กองบริหารงานทั่วไป กองบริหารวิชาการและ
นักศึกษา และกองบริการกลาง หน่วยงานเหล่าน้ีจะทําหน้าที่เหมือนกองอาคารสถานที่ กองพัฒนานักศึกษา 
และสํานักทะเบียนและประมวลผล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนรับภาระหน้าที่น้ีมาโดยตลอด หากจัดต้ังกองเหล่าน้ีสําเร็จงานส่วนน้ีจะผ่อนคลายไปอยู่ที่
สํานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ส่วนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนน้ันจะทําหน้าที่เหมือนคณะอย่างสมบูรณ์ เดินหน้า
ตามภารกิจเน้นการสอน วิจัย เป็นต้น ส่วนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น สํานักงานคณบดี  
ซึ่งกฎหมายกําหนดไว้ให้มีสองภาควิชา และกําลังจะมีการก่อต้ังโรงเรียนสาธิตอยู่ภายใต้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
และส่วนงานสนับสนุนวิชาการน้ัน สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้จัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ไปเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานน้ีจะขับเคลื่อนเร่ืองการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเต็มรูปแบบ จึงขอ
เรียนว่ามีความจําเป็นที่จะต้องมีข้อบังคับฯ ฉบับน้ี เพ่ือคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
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8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ช้ีแจงว่า ตนเห็นด้วยในหลักการ ไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใด เพียงแต่ให้ข้อสังเกต 
ไว้เท่าน้ัน และตนทราบดีว่าทางจังหวัดได้พยายามที่จะให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  

9. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กล่าวว่า 
ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ที่เข้าใจ และสิ่งที่จะตามมาหลังจากน้ี คือ การขอกรอบ
อัตรากําลังของสํานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ซึ่งขณะน้ีมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดําเนินการเพราะมหาวิทยาลัย
ต้องไปแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นเพ่ือเตรียมการดําเนินการโดยจะมีภาคส่วนที่เก่ียวข้องเข้ามาร่วมพิจารณา  
ส่วนเร่ืองงานบริหารจะต้องมีตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนอย่างแน่นอน แต่จะได้มา
อย่างไร หรือเป็นใครจะต้องพิจารณาตามข้ันตอนและกระบวนการต่อไป 

10. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า เห็น
ด้วยตามความจําเป็น แต่ต้องพิจารณาเร่ืองนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาให้รอบคอบ เพราะจากข้อมูลเท่าที่ทราบ
จํานวนนักศึกษาลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะสนับสนุนการจัดต้ังหน่วยงานดังกล่าว เพราะจะต้อง
แบกรับภาระเร่ืองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ตามมาในภายหลัง อีกทั้งสํานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนไม่ได้ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 แต่ใช้มติสภามหาวิทยาลัย
ในการจัดต้ัง ซึ่งตนพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบในประเด็นน้ี ตลอดจนควรมีการจัดทํา Road Map ของวิทยาเขต
แม่ฮ่องสอนเพ่ือประกอบการพิจารณา 

11. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะเป็นประชากรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ซึ่งอาศัยอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมานานกว่า 50 ปี กล่าวว่า หากวันน้ีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนได้รับความเห็นชอบจะสามารถทําให้มีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
อย่างแน่นอน ตนได้ประชุมร่วมกับกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และได้ให้หลักการไว้ว่าต่อไปอาจารย์
จะอยู่เฉยเพื่อรอรับนักศึกษาไม่ได้อีกต่อไป อาจารย์ต้องออกไปหานักศึกษาถึงบ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ให้เป็นที่รู้จักเพ่ือให้เกิดความสนใจที่เพ่ิมขึ้น ดังน้ัน ควรให้โอกาสด้านการศึกษาแก่ประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้
เปรียบเสมือนเป็นการสร้างบ้านซึ่งยังไม่นําคนเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน การจะนําคนมาอาศัยในบ้านได้น้ันต้องไป
ดําเนินการวิเคราะห์ก่อนว่าจะมีจํานวนเท่าใดอย่างไร ดังน้ัน ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่าเพ่ิงกังวลใน
ประเด็นดังกล่าว เน่ืองจากหากสภามหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบในวันน้ีมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถดําเนินการต่อไป
ข้างหน้าได้ วันน้ีถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเติบโตขึ้นในอนาคต ผู้ที่จะเข้ามาดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนนั้นหากไม่มีศักยภาพมากพออธิการบดีมีอํานาจสามารถถอด
ถอนได้ เรื่องต่าง ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยกังวล ไม่ว่าจะเป็นจํานวนนักศึกษา งบประมาณต่าง ๆ  น้ัน เป็นความ
รับผิดชอบของผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนทั้งสิ้น  

13. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า วิทยาลัย
แม่ฮ่องสอนควรประสานงานเพ่ือขอความอนุเคราะห์ทางหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงาน
ภาคเอกชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการสนับสนุนและรองรับการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย 
ผู้ช่วยพยาบาล ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงชนบท เป็นต้น เมื่อเปิดหลักสูตรเหล่าน้ีแล้วมีบุคคลให้ความสนใจ  
ส่งผลให้มีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน รายได้เพ่ิมขึ้น จนกระทบไปถึงรายได้ของจังหวัดที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน 
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14. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ควรให้โอกาส
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่จะพัฒนาและเจริญเติบโตต่อไปข้างหน้า หากไม่เริ่มตรงน้ีก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 
ควรให้โอกาสด้านการศึกษาแก่ประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน่ืองจากบางคร้ังประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
มีศักยภาพเพียงแค่ไม่ได้รับโอกาสท่ีดีเท่าน้ัน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สํานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
พ.ศ. .... ตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 

๔.๔.3 การจัดตัง้โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
 ๑) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
  เรื่อง จัดตั้งโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 

  2) (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
 ว่าด้วย คณะกรรมการประจาํวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
 และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. .... 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอการจัดต้ังโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 1) (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
และ 2) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและ
การจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.) เพ่ือพิจารณาจํานวน ๒ ครั้ง ดังน้ี  

1) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 
2) ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า การจัดต้ังโรงเรียน
สาธิตน้ันจะประสบความสําเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง 
อดีตประธานกรรมการ คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ที่ได้วาง Road Map ไว้ให้และพยายาม
ผลักดันให้ถึงจุดน้ี ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นสิ่งจําเป็นกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างมาก โรงเรียนสาธิต-
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนแห่งน้ีจะเป็นเสมือนห้องปฏิบัติการให้กับนักศึกษา 
ครุศาสตร์ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป ซึ่งก่อนหน้าน้ีตนได้มีโอกาสเชิญภาคเอกชนโดยเฉพาะเจ้าของ
โรงเรียนเอกชนต่าง ๆ มาประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งที่ประชุมไม่มีผู้ใดขัดข้องกับการจัดต้ังโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน แต่อย่างใด ทุกคนเห็นด้วยและให้การสนับสนุน
อย่างดี 



๑๘ 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน ไม่ควรจัดการศึกษาแค่ในระดับก่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าน้ัน แต่ควรจัดการศึกษารวมไปถึง
ระดับประถมศึกษาด้วย เน่ืองจากอาคารที่มีอยู่สามารถนํามาปรับใช้เพ่ือจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาได้ ตลอดจนมีสาขาวิชาประถมศึกษา ซึ่งจะเป็นเวทีที่จะให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ต่อไป และหน้า 68 ข้อ 2 (2) ควรเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “...ตามศักยภาพที่เหมาะสมของโรงเรียนสาธิตฯ” 
เป็น “...ตามศักยภาพที่เหมาะสมของโรงเรียนสาธิตฯมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน”  

3. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อมูลว่ากรรมการประจํา
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้ปรึกษาหารือในกรณีการจัดการศึกษาเช่นเดียวกัน แต่ได้ข้อยุติว่าควรจัดการศึกษา 
ในระดับก่อนขั้นพ้ืนฐานให้เต็มศักยภาพก่อน จากน้ันในอนาคตหากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีศักยภาพมากพอและเป็นความต้องการของผู้ปกครอง จึงค่อยพิจารณาจัดการศึกษา 
ในระดับต่อไป 

4. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดไว้ว่าโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ควรจัดการศึกษาในระดับก่อนขั้นพ้ืนฐานไปก่อน 
อย่าเพ่ิงรีบร้อนเปิดในระดับขั้นพ้ืนฐาน ทั้งน้ี เพราะไม่ต้องการให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน สร้างความขัดแย้งกับโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในประเด็นการ
เปิดการเรียนการสอนในระดับขั้นพ้ืนฐาน 

5. อาจารย์ ดร .ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อคิดเห็นว่าไม่ควรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนไปคุยกับประชาคม เน่ืองจากประชาคมจังหวัด
แม่ฮ่องสอนได้รับรู้ข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน ควรคงไว้เช่นเดิม หากอนาคต
ต้องการขยับขยายก็สามารถแก้ไขประกาศภายหลังได้ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่าควรยึดการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จากการ
บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เน่ืองจากในอดีตโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดสอนระดับอนุบาลในช่วงระยะเวลาหน่ึง จนกระทั่งต่อมาผู้ปกครองนักเรียน
เรียกร้องให้เปิดสอนในระดับช้ันประถมศึกษา ดังน้ัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน ควรสร้างรากฐานให้มีคุณภาพเสียก่อนแล้วค่อยขยับขยายต่อไปในอนาคต 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

1. เห็นชอบการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน  
2. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศฯ ที่นําเสนอ 
3. อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาลัย

แม่ฮ่องสอนและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) 
ข้อบังคับฯ ที่นําเสนอ 
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๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงนิ 
 

  -  ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

 -  ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

๖.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอ่ไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ  
ครั้งที่ 20/๒๕๖๑ วันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 20/๒๕๖๑ วันที่ 26 พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เลกิประชุมเวลา 15.50 น.  
 
 มนสิชา รตันกจิ นราธิป ปากหวาน  
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 ชาตรี มณีโกศล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


